

"ĐỪNG SỬA LỜI KINH THÁNH CÁCH TÙY TIỆN"

*“Về sự đó, chúng ta có nhiều điều nên nói, và khó cắt nghĩa,
vì anh em đã trở nên chậm hiểu.
Đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi,
nay còn cần người ta lấy những điều sơ học
của lời Đức Chúa Trời mà dạy anh em;
anh em cần ăn sữa thay vì đồ ăn đặc.
Vả, kẻ nào chỉ ăn sữa thôi,
thì không hiểu đạo công bình; vì còn là thơ ấu.
¹⁴Nhưng đồ ăn đặc là để cho kẻ thành nhân,
cho kẻ hay dụng tâm tư luyện tập
mà phân biệt điều lành và dữ.”*
(Hê. 5:11-14)

Vấn đề sửa đổi lời Kinh Thánh cách tùy tiện như trong một sự trình bày đã có của tôi không phải chỉ là một vấn đề thuần túy ngôn ngữ học. Có khía cạnh ngôn ngữ học ở đây nhưng còn một vấn đề khác mà chẳng ai chịu để ý: Đó là vấn đề thần học Kinh Thánh và thẩm quyền Kinh Thánh. Không thể kể hết được việc người ta vi phạm như thế nào đối với nguyên tắc ấy. Rất và rất nhiều người, miệng thì nói rằng họ tin Kinh Thánh là “Lời Đức Chúa Trời” nhưng trong đời sống thực tế họ tỏ ra không phải như vậy: (1) Họ không chịu học hỏi một cách nghiêm túc, (2) Họ không áp dụng một cách chắc chắn, và (3) Họ không xem lời Kinh Thánh có thẩm quyền của Lời Đức Chúa Trời mà bắt lời Kinh Thánh có nghĩa theo sở kiến và sở thích của họ. Lời Kinh Thánh thay vì phải được học để “giữ lấy và làm theo” (Sv. Giô. 1:8) đã bị lạm dụng vào việc khoe khoang hoặc công kích lẫn nhau... Vì có họ, Lời Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh bị làm cho ngộ nhận bởi nhiều người trên rất nhiều mức độ khác nhau.

Không phải sự quen thuộc đối với lời Kinh Thánh nào cũng đạt chuẩn mực. Có rất nhiều sự quen thuộc méo mó vì xu hướng thần học hoặc vì chưa thực sự có đức tin nơi Đức Chúa Trời trong và qua Đức Chúa Jêsus Christ; và đó là một sự thật Kinh Thánh:

“Ấy là điều người đã viết trong mọi bức thư, nói về những sự đó, ở trong có mấy khúc khó hiểu, mà những kẻ dốt nát và tin không quyết đem giải sai ý nghĩa, cũng như họ giải sai về các phần Kinh Thánh khác, chuốc lấy sự hư mất riêng về mình.” (2Phi. 3:16)
(“dốt nát”: Gr. ἀμαθής [amathes] - “không được dạy, không được môn đồ hóa cho nên không biết”; “tin không quyết”: Gr. ἀστήρικτος [asteriktos] - “dao động, không chắc thật”)



Có thể nói rằng phần đông các Cơ Đốc Nhân đều “quen thuộc” đối với lời Kinh Thánh nhưng không phải mọi Cơ Đốc Nhân đều “yêu quý” lời Kinh Thánh, xem đó là Lời Đức Chúa Trời như đúng là Lời Đức Chúa Trời. Sự “quen thuộc” đối với lời Kinh Thánh có thể giúp cho người ta “yêu” lời Kinh Thánh nhưng không bảo đảm được rằng người ta sẽ “quý” lời Kinh Thánh tức là tin rằng lời Kinh Thánh có thẩm quyền Thiên Thượng và quyết lòng “giữ lấy và làm theo”. Để tiến đến chỗ “quý” lời Kinh Thánh người ta phải được môn đồ hóa, tức là phải được học Kinh Thánh một cách chính xác và có thẩm quyền; đó là ý chỉ của Đức Chúa Trời:

“Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (2Ti. 3:14-15)

(“đứng vững”: Gr. μένω [meno] - “cứ kiên trì mà tiếp tục”; “đem lòng tin chắc”: Gr. πιστώω [pistoo] - “có sự tin quyết”; “học và nhận lấy”: Gr. μαθάνω [manthano] - “học cho biết để thực hành”)

2Ti. 3:15 nói về sự “quen thuộc” đối với lời Kinh Thánh mà Timôthê đã có từ bé nhờ mẹ và bà (Sv. 2Ti. 1:5), sự “quen thuộc” này gắn liền với một loại đức tin sơ cấp (Theo 2Ti. 1:5 thì đó là “đức tin thành thật”: Gr. ἀνυπόκριτος πίστις [anupokritos pistis]). Cơ Đốc Nhân không được phép chỉ dừng lại ở đức tin sơ cấp mà phải tiến lên, phải được nghiên cứu lời Kinh Thánh với đầy đủ thẩm quyền Kinh Thánh, tức là phải được môn đồ hóa cách hợp Kinh Thánh (như Phaolô đã môn đồ hóa Timôthê) để có thể “đứng vững trong những sự” mà họ đã “đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy” với người có thẩm quyền giảng dạy (Sv. 2Ti. 3:14, “vì biết con đã học những điều đó với ai”; Sv. 2Ti. 1:13-14) để đức tin của họ nâng tằm thành đức tin thứ cấp - đức tin nơi Đức Chúa Trời trong và qua Đức Chúa Jêsus Christ dựa trên duy nhất lời Kinh Thánh.

Không dễ đâu, chúng ta phải có lòng chăm chỉ cách hợp Kinh Thánh đối với lời Kinh Thánh thì Lời Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh mới được tôn cao; chúng ta phải cẩn thận, đừng tùy tiện!

Rev. DOAN NHAT TAN Ph.D.
(Pastoral Care)
(84) 091 858 2332
“To Serve Those Who Serve The Church In Vietnam”

